

รายงานผลการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)



วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายอัศราพรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมอบนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัย แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยการอบรมในโครงการดังกล่าว มีวิทยากรจากเทศบาลตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม และนิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงบุคลากรถ่ายโอนตามภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. และ สอน. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจำนวนในสังกัดที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน



วันนี้ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วัดต้า่ม่อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้มีความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม แนะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึงบุคลากรถ่ายโอนตามภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. และ สอน. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจำนวน ๑๒๒ คน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต้า่ม่อนในการอนุเคราะห์สถานที่และพระธรรมวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

